



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สอบราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตร ของสถาบันพระบรมราชชนก

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง
ทำปกประกาศนียบัตร ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๒,๕๐๐ ปก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสตตามที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั้น ๘
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารสอบราคาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔
ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๔ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.pi.ac.th
และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอภิชาติ รอดสม)

ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ปลัดราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข